

# Bamboo Airways triển khai vận chuyển đào, mai dịp Tết Nhâm Dần 2022

01:33 07/01/2022

Tác giả: SV Khải Hoàn - HVBCTT

**Cành mai, đào sẽ được Bamboo Airways vận chuyển dưới dạng hành lý ký gửi với mức giá ưu đãi.**

Image not found or type unknown



*Bamboo Airways triển khai vận chuyển đào, mai dịp Tết Nhâm Dần 2022*

## **“Trúng” nhu cầu**

Một mùa xuân mới đang về, không khí Tết Nguyên Đán đang tràn ngập khắp nơi trên mọi miền đất nước. Đây cũng là thời điểm những người mưu sinh xa quê chuẩn bị hành lý để trở về đoàn tụ cùng gia đình trong dịp lễ lớn nhất năm. Bên cạnh vali quần áo, đồ đạc, không khó để bắt gặp những cành đào, cành mai được người dân mua về làm quà Tết với mong muốn mang về may mắn, phúc lộc cho gia đình.

Thấu hiểu nhu cầu vận chuyển mai đào của hành khách trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, hãng hàng không Bamboo Airways triển khai dịch vụ vận chuyển mai, đào dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa của Hãng từ ngày 05/01/2022 đến hết ngày 15/02/2022 (tức từ mừng 3 tháng

Chạp âm lịch năm Tân Sửu đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch năm Nhâm Dần).

Cụ thể, mỗi hành khách được vận chuyển một bó (tối đa 2 cành) với chi phí là 450.000 VND/bó (\*). Bamboo Airways khuyến nghị hành khách gói/buộc hoa thành bó, có bao bọc bên ngoài, với kích thước không vượt quá 150cm x 40 cm x 50 cm để đảm bảo chất lượng hoa tốt nhất sau hành trình.

Số lượng mai, đào được vận chuyển trên mỗi chuyến bay có hạn. Do đó, hành khách có nhu cầu vận chuyển mai, đào vui lòng liên hệ mua gói vận chuyển tại hệ thống phòng vé, đại lý hoặc tổng đài 1900 1166 của Bamboo Airways trên toàn quốc.

Với dịch vụ này, khách bay Bamboo Airways dễ dàng “mang sắc xuân” về nhà một cách thuận lợi, trọn vẹn.

### **Loạt ưu đãi Tết hấp dẫn**

Bên cạnh dịch vụ vận chuyển cành đào, mai dịp lễ, Tết, để đáp ứng nhu cầu bay Tết đang tiếp tục tăng cao, Bamboo Airways đã tăng tải và tung ra thị trường nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn ngay từ cuối năm 2021 nhằm giúp hành khách có thêm lựa chọn đặt mua vé bay Tết với mức giá ưu đãi.

Cụ thể, từ 17/01/2022 đến 11/02/2022 (tức 15 tháng Chạp đến 11 tháng Giêng), Bamboo Airways sẽ cung ứng hàng trăm nghìn ghế trên tất cả các đường bay trong nước, đồng thời tiếp tục tăng số lượng theo điều kiện cho phép. Trong thời gian tiếp theo, Hãng sẽ tiếp tục nghiên cứu để mở thêm đường bay và tăng thêm chuyến bay để phục vụ hành khách trong dịp cao điểm Tết 2022.

Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách, Bamboo Airways tiếp tục duy trì dải giá vé rộng với nhiều mức giá linh hoạt, ưu đãi, điều kiện thuận lợi cho hành khách có thể mua vé về quê, thăm thân, du lịch....

Bên cạnh đó, hãng đồng loạt triển khai hàng loạt sản phẩm mới và chương trình ưu đãi nhằm mang tới nhiều lựa chọn đa dạng và tối đa hoá lợi ích cho khách hàng có nhu cầu di chuyển trong mùa lễ, Tết.

Có thể kể tới như sản phẩm vé tháng Bamboo Airways bay thỏa thích với giá chỉ từ 1.650.000 VND, miễn phí đổi tên cho các khách hàng mua vé bay Bamboo Airways (áp dụng đến 10/1/2022); giảm 25% giá vé bay cho khách đặt từ 2 người, áp dụng cho tất cả các hạng vé trừ các hạng vé từ Economy Flex trở lên (áp dụng cho vé xuất thành công đến ngày 10/1/2022); tặng khách hàng

thân thiết Bamboo Club loạt đặc quyền mừng năm mới; voucher 5 vé bay hạng thương gia Bamboo C Pass với giá chỉ 10.000.000 VND...

Bamboo Airways khuyến nghị hành khách nên mua vé trên website ([www.bambooairways.com](http://www.bambooairways.com)), ứng dụng di động của Bamboo Airways (trên cả hệ điều hành IOS và Android), hệ thống đại lý, phòng vé chính thức của các hãng và yêu cầu xuất hóa đơn theo quy định để đảm bảo không mua phải vé giả, vé bị nâng giá...

Để tiết kiệm thời gian làm thủ tục cũng như đảm bảo giãn cách và an toàn, Bamboo Airways khuyến khích hành khách xuất phát từ các sân bay Nội Bài (HAN), Tân Sơn Nhất (SGN), Đà Nẵng (DAD) và Nha Trang (CXR) làm thủ tục check-in trực tuyến trên website hay sử dụng kiosk check-in.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các chuyến bay trong thời gian này tiếp tục được Bamboo Airways áp dụng chặt chẽ biện pháp bảo vệ sức khỏe hành khách. Hãng bay khuyến khích hành khách chủ động cập nhật các quy định về phòng chống dịch của nhà chức trách được đăng tải trên website của hãng và phương tiện thông tin đại chúng để đáp ứng đầy đủ điều kiện vận chuyển.

Bộ quy trình phòng chống Covid-19 đã được xếp hạng 7/7 sao - mức cao nhất thế giới vẫn đã, đang và sẽ tiếp tục được Bamboo Airways triển khai và thắt chặt. Toàn bộ nhân viên của hãng đã được tiêm vaccine đầy đủ cũng như xét nghiệm thường xuyên, tạo vành đai bảo vệ cho hoạt động thông suốt.

Để tra cứu thông tin chi tiết về các sản phẩm, dịch vụ của Bamboo Airways, hành khách vui lòng truy cập website <https://bambooairways.com> hoặc liên hệ:

Facebook: [www.fb.com/BambooAirwaysFanpage/](http://www.fb.com/BambooAirwaysFanpage/)

Hotline: 1900 1166

Email: [19001166@bambooairways.com](mailto:19001166@bambooairways.com)

(\* Giá chưa bao gồm VAT, dịch vụ áp dụng trên các dòng tàu bay thân rộng Boeing, tàu bay thân hẹp Airbus của hãng bay.

**Âu Tuấn - Khải Hoàn**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/bamboo-airways-trien-khai-van-chuyen-dao-mai-dip-tet-nham-dan-2022>

